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คณะผู้สัมภาษณ์ :  ชีวิตวัยเรียน  

 คณบดี : ผมเป็นเด็กต่างจังหวัด เกิดที่จังหวัดศรีษะเกษ เมื่อปี  

พ.ศ. 2493 และได้โยกย้ายจากจังหวัดศรีษะเกษมาอยู่ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณพ่อ ในวัยเด็กครอบครัวได้ติดตามคุณพ่อไปในที่ต่าง ๆ 

เนือ่งจากคณุพ่อเป็นข้าราชการกรมป่าไม้ และได้เข้าเรยีนชัน้ประถมทีโ่รงเรยีน

มชิชัน่อบุลฯ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1- 4 ต่อมาคณุพ่อได้พาครอบครวัย้ายมาอยู่

จังหวัดศรีษะเกษ จึงได้มาเรียนต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 7  ที่โรงเรียน

วัดเจียงอี จังหวัดศรีษะเกษ 

 พ.ศ.2507 ได้อพยพครอบครวัทัง้หมดเข้ามาอยูก่รงุเทพฯ เพือ่ให้ลกูๆ 

ได้รับการศึกษา โดยมาเรียนต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่โรงเรียน

ยานนาวา ในช่วงเวลาที่เรียน ได้มีโอกาสเจออาจารย์สอนศิลปะ ซึ่งจบมาจาก

โรงเรยีนเพาะช่าง และมอีาจารย์ฝึกสอนจากโรงเรยีนเพาะช่าง เป็นผูช้ีแ้นะและ

สนับสนุน ท่านได้ส่งผมเป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนยานนาวาไปแข่งขัน

วาดรูปในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ก็ยังไม่

ได้รับรางวัลอะไร จ�าได้ว่ากรรมการให้หัวข้อเรื่อง “พระเวสสันดร” จนกระทั่ง

เมื่อ พ.ศ. 2510 – 2511  ได้สอบเข้าเรียนที่ โรงเรียนเพาะช่าง แผนกฝึกหัดครู

ประถมการช่าง ซึง่เป็นค�าแนะน�าของคณุลงุว่าน่าจะไปเข้าเรยีนทีโ่รงเรยีนเพาะ

ช่าง ซึ่งคนในครอบครัวต่างก็สนับสนุน ถึงแม้ว่าจะยังไม่รู้เลยว่าเมื่อจบแล้วจะ

ไปท�าอะไรแต่กเ็ชือ่ทีล่งุแนะน�า เพราะคณุลงุเคยเรยีนทีโ่รงเรยีนเพาะช่าง และ

ก็เป็นศิลปินที่ประสบความส�าเร็จ ศิลปินรุ่นเก่าๆ ถ้าเอ่ยช่ือ คิด โกศัลวัฒน์  

จะรู้จักเป็นอย่างดี  ซึ่งท่านสามารถเขียนรูปขายสร้างรายได้เลี้ยงชีพได้ ดังนั้น

พอส�าเร็จการศึกษาชั้น ม.ศ.3 จึงได้มาสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนเพาะช่าง และ

สอบได้ในแผนก ปปช. (ประโยคฝึกหัดครูประถมการช่าง) เมื่อเรียนจนจบชั้น
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ปีที่3 ด้วยหากนักศึกษาคนใดประสงค์จะศึกษาต่อให้สูงขึ้นก็สามารถสมัคร

สอบเพื่อเรียนต่อได้ เพื่อนๆผมส่วนมากก็สมัครสอบเพื่อเข้าเรียนต่อในแผนก

ฝึกหัดครูมัธยมการช่าง (ปม.ช.) มี 2 เอกคือ เอกเขียนกับเอกปั้น ผมสนใจและ 

ชอบเขยีนรปูจงึสมคัรเข้าเอกเขยีน และสอบได้จึงได้เรยีนต่อทีเ่พาะช่างอกี 2 ปี

นักศึกษาโรงเรียนเพาะช่าง 2511 - 2515 ถ่ายกับเพื่อน ๆ

ที่จังหวัดอยุธยาขณะเรียนวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์

 หลังจากจบการศึกษา โรงเรียนเพาะช่างมีการปรับเปลี่ยนระบบ 

การศกึษาใหม่ โดยมีการพฒันาระบบการศึกษาให้สงูขึน้ คอื เพิม่ระดบั ป.ม.ศ. 

เพือ่เปิดโอกาสให้กับนกัศกึษาแผนกวจิิตรศลิป์และแผนกหตัถกรรมได้มโีอกาส

ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่วนผมและเพ่ือนเป็นนักศึกษาเรียนสายครูแล้วจึง

ไม่จ�าเป็นต้องเรียนต่อระดับ ป.ม.ศ. ปีพ.ศ. 2516-2517 เมื่อผมได้ส�าเร็จการ

ศึกษาจากเพาะช่าง จึงได้ไปสอบเรียนต่อที่วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตรใน

ระดบัการศกึษาบณัฑติ (ก.ศ.บ.) หรอืปัจจบุนัคอืมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ประสานมิตร (มศว.ประสานมิตร) ในหลักสูตรศิลปศึกษาหลักสูตร 2 ปี
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ถ่ายกับเพื่อนๆ เอกศิลปศึกษา

นักศึกษาวิทยาลัยการศึกษา

ประสานมิตร 2516-2517
อาจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ คณบดีคณะศิลปกรรม

เป็นผู้เจิมหน้าผากเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันไหว้ครู 

ครอบครูช่าง
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 เมื่อส�าเร็จการศึกษาอาจารย์สุจริต หิรัญกุล ได้ชักชวนให้เข้ามาเป็น

ครูท่ีเพาะช่าง โดยท่านได้คัดเลือกเพียง 2 ท่าน คือ ผมกับอาจารย์วสันต์  

งามสันตสิขุ โดยในครัง้แรกเข้าไปเป็นอาจารย์อตัราจ้างก่อนกเ็กดิความประทบั

ใจมากเนื่องจากได้กลับมาเป็นครูในโรงเรียนเพาะช่างที่เคยเป็นนักศึกษาเก่า  

ในช่วงนั้นอาจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ ท่านเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนเพาะช่างและ

เป็นคณบดีคณะศลิปกรรม วทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาท่านแรก ผมและ

เพือ่นครใูหม่ได้ให้ท่านเจิมหน้าผาก เน่ืองในวันไหว้ครู ครอบครชู่าง  จงึยิง่สร้าง

ความประทับใจยิ่งขึ้น  ในช่วงที่เข้าไปเป็นอาจารย์ในเพาะช่างนั้นเป็นช่วงรอย

ต่อของการเรียกร้องให้เปิดปริญญาตรี อาจารย์สวาท ไชยคุณา เป็นผู้ประสาน

ให้เปิดการศกึษาด้านอาชวีศึกษาถงึระดบัปรญิญาตรไีด้ โดยม ีพ.ร.บ. วทิยาลยั

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาขึ้น เป็นการรวมเอาสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา

ที่เปิดสอนสายวิชาชีพ ต่างๆ ในสังกัดกรมอาชีวศึกษาท่ีโดดเด่นเฉพาะทาง

เข้าด้วยกัน ถ้าสายวิชาชีพด้านศิลปหัตถกรรมโรงเรียนเพาะช่างซึ่งโดดเด่น

มีชื่อเสียงมายาวนานได้เข้าร่วมเป็นศูนย์การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ในชื่อคณะศิลปกรรม โดยมีท่านอาจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ เป็นคณบดีท่านแรก 

ในระยะเริ่มต้นคณะศิลปกรรมได้ใช้ครู-อาจารย์ ตลอดจนการใช้วัสดุอุปกรณ์

และเครื่องมือต่างๆจึงยังคงใช้ของเพาะช่างอยู่ ผู้บริหารจึงมี 2 ต�าแหน่ง คือ

ผู้อ�านวยการเพาะช่าง และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีปริญญาเกิดขึ้น 2 

อย่าง คือ ศิลปบัณฑิตและศึกษาศาสตร์บัณฑิต ปี พ.ศ. 2527 จุดเปลี่ยนของ

วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศึกษาได้เกดิขึน้ เนือ่งจากการขยายตวัและความ

เจริญก้าวหน้าการจดัการศึกษาในระดบัปรญิญาตรสีายอาชีวศกึษามนีกัศกึษา

เพิ่มมากข้ึนด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระ

เมตตาต่อนักเรียนสายวิชาชีพทุกแขนงวิชา โดยได้เสด็จพระราชด�าเนินมา

พระราชทานปรญิญาบตัรให้กบับณัฑติจากคณะต่างๆของวทิยาลยัเทคโนโลยี
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และอาชีวศึกษาด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองยังความปล้ืมปิติล้นเกล้าล้น

กระหม่อมของบรรดานักเรียนสายอาชีวศึกษาทั้งมวล ท�าให้ผู้บริหารเล็งเห็น

ว่าหากต้องการพัฒนาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้สมบูรณ์

แบบจะต้องหาสถานที่เพื่อจัดการเป็นศูนย์กลางการเรียนในระดับปริญญาตรี

ขึ้น เนื่องจากคณะต่างๆ ที่ฝากเรียนในสถานศึกษาเดิมเริ่มแรกคับแคบและ

ไม่สามารถขยายตัวได้ ทีมผู้บริหารระดับสูงได้ก�าหนดแผนในการจัดหาพื้นที่

ก่อสร้างเท่าท่ีผมจ�าได้ท่านศาสตราจารย์อนันต์ กรุแก้ว ได้รับมอบหมายจาก

ท่านผู้บรหิารระดบัสงูให้เป็นผูด้�าเนนิการจดัหาพืน้ที ่ ซ่ึงมรีายละเอยีด ขัน้ตอน 

ปัญหา อปุสรรคมากมาย จงึไม่ขอเล่าในทีน่ี ้แต่ขอขอบคุณท่านผูบ้ริหารทุกท่าน

ทีท่่านมวิีสยัทศัน์ทีก่ว้างไกลต่อการพฒันาระบบการศกึษาด้านอาชวีศกึษาของ

ไทยให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมกับการศึกษาในสายอื่นๆ โดยพื้นท่ีท่ีจัดตั้งก็คือ

พื้นที่ที่เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแห่งนี้แหละครับ

 ปีพ.ศ. 2535 ในปีนีไ้ด้มีโอกาสเข้ามาปลกูต้นสนรอบพืน้ท่ีมหาวทิยาลยั  

มีบุคลากรของแต่ละคณะมาช่วยกนัปลกู  และในช่วงนัน้ได้ขอพระบรมราชานุ

ญาตขอพระราชทานนามใหม่ และทรงได้โปรดพระราชทานนามให้กบัวทิยาลยั

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ทางคณะ

ศิลปกรรมได้รับมอบหมายให้ดูแลและเป็นผู้จัดท�าประติมากรรม อาจารย ์

เสาวนิตย์ แสงวิเชียร และอาจารย์สนิท บุษปฤกษ์ ได้มาส�ารวจที่ตั้ง

ประติมากรรม และก�าหนดแนวคิดโครงร่างแบบ ผมจึงได้ร่างแบบเป็นรูป

ดอกบัว 4 ชั้น หมายถึง บัว 4 เหล่า รูปแบบภาพร่างดอกบัวได้รับเสนอแนะ

โดยท่านอธิการบดีให้ปรับปรุงแบบของประติมากรรมบัวเหล็กให้เป็นรูป

โค้ง และได้ให้อาจารย์อรุณ ศรีจันทร์ เป็นผู้เขียนแบบ และมีอาจารย์สุนทร  

จันทร์ประเสริฐ อาจารย์เพาะช่างอีกหลายท่าน และนักศึกษา เป็นผู้ด�าเนิน

การจัดท�าประติมากรรมบัวเหล็ก ในวันวางศิลาฤกษ์ไม่สามารถด�าเนินงาน
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ได้ทัน เนื่องจากประติมากรรมเสร็จไม่ทันแต่ได้ท�าฐานศิลาฤกษ์ของบัวไว้ 

และได้ออกแบบฟอนต์ตัวอักษรของสถาบันเพื่อเป็นต้นแบบฟอนต์ราชมงคล  

เมือ่สมเดจ็พระเทพฯ วางศลิาฤกษ์แล้วจงึได้ก�าหนดต�าแหน่งทีว่างศลิาฤกษ์โดย

ปลกูต้นไม้บัวสวรรค์ เป็นต้นไม้ประจ�าสถาบนั และเมือ่มกีารโยกย้ายคณะฯให้

มาอยูท่ี่คลอง 6 มีตึกเพียงแค่ 3 ตกึ คือบรเิวณ โรงเรียนนวตักรรมสาธติ (ศลิปะ

ศาสตร์เดิม) ตึกศึกษาศาสตร์, ตึกศิลปกรรม โดยอาจารย์เสาวนิตย์ แสงวิเชียร 

ได้ย้ายการเรียนการสอนที่เพาะช่างมาบางส่วน อาจารย์เสริมศักด์ิ สุขเปี่ยม 

อาจารย์ประจ�าสาขาจิตรกรรม ได้น�านกัศึกษาในบางส่วนมาสอนท่ีนีก่้อน และ

อาจารย์นิยม กองแก้ว ได้ย้ายตามมา เมื่อเป็นคณะเริ่ม แรกมีอาคารส�านักงาน 

1 หลัง อาคารปฏิบัติการที่เป็นของภาควิชาหัตถกรรม บริเวณกลางเป็นบ่อ 

อาจารย์วินัย ศรีกนก ได้พานักเรียนปรับปรุงบริเวณหน้าต�าแหน่งองค์พระครู

โดยขุดเป็นบ่อเล็กๆ ปลูกหญ้า มีทางเดินโดยในหน้าฝน จะต้องใช้ไม้พาดเดิน 

ต่อมาได้อาคาร 2 และได้อาคารปฏิบัติการหัตถกรรมเดิมที่เป็นรูปตัวยู 

คณะผู้สัมภาษณ์ :  ศิลปะครั้งแรก

 คณบดี : หากพูดถึงเรื่องศิลปะจริง ๆ แล้วผมจ�าความได้ว่าตอนมา

เรียนอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงยังไม่ประสีประสาอะไร รู้แต่เพียงว่า เมื่อ

เราเขียนภาพอยู่ภาพหนึ่งแล้วเริ่มรู้สึกติดอกติดใจ คือ เขียนภาพผู้หญิงอินเดีย 

จ�าชื่อได้ถูกหรือผิดไม่รู้นะ “มีนากุมารีธรณีกรรแสง”  ซึ่งตอนนั้นได้ไปดูหนัง 

เรื่องธรณีกรรแสง ตอนสมัยผมอยู่ ป.2 เกิดความรู้สึกประทับใจกับการท่ีเขา

เล่น น�้าตาไหล แล้วก็เก็บเอาโปสเตอร์หนังมาเก็บไว้ เพราะว่าสมัยเด็ก ๆ ที่

อยู่ต่างจังหวัดเวลาหนังเข้าฉายในโรงเค้าจะมีขบวนรถแห่ ตีกลอง แล้วก็แจก

ใบปลวิหนังเรือ่งน้ันๆ ซึง่ในวยัเดก็จงึได้วิง่ตามรถขบวนแห่เพือ่ไปเกบ็ใบปลวิมา  
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ซ่ึงเป็นภาพที่ประทับใจ จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการท่ีท�าให้เกิดศิลปะขึ้นใน 

ครั้งแรกในชีวิต คือมีการน�ามาเป็นตัวอย่างและลองเขียนตามแบบของใบปลิว

นัน้  เมือ่เขยีนเสรจ็แล้วจึงน�าไปให้ ญาต ิๆ  พีน้่อง พ่อแม่ ด ู แล้วพวกเขากบ็อกว่าเขียน

สวยดี และยังมีอยู่อีกช่วงหนึ่งคือ ตอนที่เรียนโรงเรียนมิชชั่นอุบลฯ ได้เขียนรูป 

ที่โรงเรียนในวันปิยะมหาราชเป็นภาพลายเส้นครูเห็นและได้กล่าวช่ืนชม 

จึงท�าให้มีก�าลังใจเพิ่มขึ้น

คณะผู้สัมภาษณ์ : ชีวิตนักศึกษาเพาะช่าง

 คณบด ี : ตอนทีผ่มสอบเข้าทีโ่รงเรยีนเพาะช่างได้ วนัแรกทีเ่ริม่ต้นเรยีน 

เป็นวันทีผ่มไปเห็นความรูส้กึทีข่ดัแย้งกนั คือ เวลาท่ีเรยีนมนัแตกต่างจากท่ีเรา

เคยเรียน ผมจ�าได้ในความรู้สึกนั้นคือ อาจารย์วิยะดา จินดาไทย ผมยังจ�าได้ดี

ทีเดียว ท่านเป็นอาจารย์ที่มีรูปร่างสูงใหญ่ สวยมาก คือในช่วงเช้า อาจารย์จะ

สอนวิชาทฤษฎ ีการศกึษาทัว่ไป  ทัง้วทิยาศาสตร์ และสงัคม แต่พอช่วงบ่ายใน

สัปดาห์แรก เมื่ออาจารย์เข้ามาในห้องก็ได้ให้หัวหน้าห้อง เอาเก้าอี้ชิดข้างขวา

ให้หมด ให้เหลือตรงกลางเอาไว้ ซึ่งเมื่อครั้งที่เราเรียนตั้งแต่ชั้นประถม-มัธยม 

ก็ไม่เคยเห็นการจัดห้องเรียนแบบนี้มาก่อนเลย ซึ่งตอนท่ีเรียนในช้ันประถม

มานั้นการจัดห้องจะต้องเรียงเป็นแถว ต้องท�าความสะอาด ครูต้องอยู่หน้าชั้น

กับกระดานด�า ซึ่งเมื่อเราเรียนในสัปดาห์แรกนี้ในช่วงเช้าบรรยากาศในการ

เรยีนการสอนกยั็งเป็นปกตอิยู ่แต่ในช่วงบ่ายนีส่ทิ�าให้สงสยัว่าจะเรยีนกนัยงัไง 

มแีต่พืน้กลางห้อง หลงัจากทีห่วัหน้าห้องตามอาจารย์ไปและกก็ลับมาพร้อมกบั

หุ่น และก็ผ้ารอง เป็นผ้ามาปูกลางห้อง แล้วเอาหุ่นมาตั้ง เสร็จแล้วอาจารย์ก็

เดินเข้ามาบอกว่า “เอ๊าพวกเธอล้อมวงกันเขียนรูปนี้ ใครจะเขียนตรงไหนก็ได้ 

อยากเขียนตรงไหนที่คิดว่าสวย ก็ให้เขียนเลย” ก็รู้สึกงง คิดอยู่ในใจ… เอ๊ะ! 
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มันเกิดอะไรขึ้น ท�าไมต้องเรียนอย่างนี้ ไม่เคยเรียนมาก่อน เรามีความรู้สึกว่า

มันมีอิสระ มันไม่มีกรอบ ไม่ต้องนั่งบนโต๊ะ ไม่ต้องมีคนมานั่งสอน แต่ให้เรา

ท�าเอง ทั้งๆ ที่ไม่รู้ว่าจะท�าอะไร แต่อาศัยว่าเรามีประสบการณ์ที่ไปเรียนพิเศษ 

เคยมีประสบการณ์ จึงเขียนไปตามที่เห็น ผมจ�าได้ว่าการเขียนภาพในครั้งนั้น

ก็ยังเขียนไม่เก่ง ซึ่งเพื่อนคนอื่นๆ ในห้องเค้าก็เก่งๆ กันท้ังนั้น เพื่อนท่ีเรียน

พิเศษรุ่นเดียวกันที่มาเรียนอยู่ ก็เป็นศิษย์วัดม่วงแคซึ่งมีอยู่ไม่กี่คน นอกจาก

นัน้กม็าจากต่างจงัหวัดทัว่ประเทศ บางคนเขาก็เป็นนกัเรยีนทนุมาจากจนัทบรุี  

สุราษฏร์ธานี ล�าปาง และที่เป็นนักเรียนทุน แต่ละคนเก่งๆ ทั้งนั้น ผมจ�าได้ว่า

พอวนัแรกผ่านไป อาจารย์กเ็กบ็งานและพอผ่านไป 1 สปัดาห์ อาจารย์กเ็อามา

ให้ดูว่าได้คะแนนเท่าไหร่ ผลปรากฏว่าเราก็ไม่ได้ A นะแต่ได้คะแนนในระดับ

กลาง ๆ  กค็ดิ ว่าโอเคนะ แต่มคีวามคดิทีท่�าให้รูส้กึว่าแปลก คอื เราเจออสิรภาพ

ซึ่งเราไม่เคยเจอมาก่อนโดยครูจะให้เราเลือกท�าได้ตามใจชอบ และช่วงที่เรียน 

ปวช.จึงเป็นช่วงที่มีความประทับใจมาก

ชีวิตนักศึกษาเพาะช่าง
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ผลงานเขียนสีน�้าจากภาพหุ่นนิ่ง

คณะผู้สัมภาษณ์ : ความประทับใจในวัยเรียน

 คณบดี : ผมได้พบกับค�าว่า “อิสรภาพ” ท่ีเป็นตัวตนของผมเอง

ครับ คือสมัยที่เราเรียนอยู่ในชั้นประถม–มัธยม รู้สึกว่าอยู่ในกรอบ นั่งเรียงกัน 

เป็นแถว เป็นแนว มีกระดานด�าและครูยืนสอนหน้าห้องถูกกฎเกณฑ์ ถูก–ผิด 

เป็นกรอบให้เราต้องปฏิบัติตามจนเกิดความเคยชิน แต่พอมาเรียนท่ีโรงเรียน

เพาะช่างเกิดความประทับใจและแปลกประหลาดใจหลายอย่าง ต้ังแต่รุ่นผม

เป็นรุน่นกัเรยีนทีต้่องนุง่กางเกงขาสัน้มาเรียน และเป็นรุน่สดุท้ายของโรงเรยีน

เพาะช่าง พอขึ้นปี 2 ทางโรงเรียนเปลี่ยนให้นักเรียนทุกชั้นปีนุ่งกางเกงขายาว

ทั้งหมด แต่ก่อนนักเรียนจะนุ่งกางเกงขายาว จะต้องอยู่ช้ันปี 4–5 นอกจาก

แผนก ปปช. (สายครู) ปี 3 ท่ีจะออกฝึกสอนจึงจะใส่กางเกงขายาวครับ  

ส่วนวิธีการสอนของครูช่างที่สร้างความประทับใจโดยเฉพาะในช่ัวโมงแรก

ของการเรียนภาคปฏิบัติ ผมยังจ�าได้ว่าในช่วงเช้ามีการเรียนเป็นภาคทฤษฏี

ทั่วๆ ไป ก็มีการจัดห้องเรียนและการสอนเหมือนกับที่ผมเคยเรียนมาในระดับ

ประถม–มัธยม แต่ช่วงบ่ายอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติได้สั่งให้พวกเราเคลื่อนย้าย

เก้าอี้ชิดข้างผนังห้องทั้งหมดเหลือพื้นที่ว่างบริเวณกลางห้อง แล้วอาจารย์
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ให้หัวหน้าห้องไปน�าหุ่นปูนพลาสเตอร์และผ้าสีสันฉูดฉาดสวยงาม 2–3 ผืน 

มาวางที่พื้นก่อนที่จะน�าหุ่นปูนมาวางทับ และหันโน่น หันนี่ เพื่อรับแสงสว่าง

จากหน้าต่างห้อง อาจารย์อธิบายให้ผมและเพื่อนๆ ฟัง พอรู้แล้วปล่อยให้วาด

รูปด้วยดรออิ้ง (Drawing) ลงน�้าหนักแสงเงา ขาว ด�า จ�าได้ว่าอาจารย์บอกว่า

น�้าหนักอ่อน แก่ แสงเงาดูง่ายๆ เบื้องต้น เข้ม-กลาง-อ่อน แต่ถ้าให้ได้ระยะ

อ่อน แก่ จริง ๆ  มี 7 ระยะ พวกเราก็หอบหิ้วกระดาน-กระดาษปรู๊ฟ-ดินสอ EE  

เดินกันทั้งรอบหุ่นและรอบๆห้อง นัยว่าต้องการหามุมที่สวยที่สุดแสงเงาที่ดีที

สุด ส�าหรับตนเองตรงนี้กระมังที่ติดเป็นนิสัยของพวกเราเวลาเรียนอยู่ปี 4-5 

ในวิชาเรียนเขียนภาพนู้ด (Nude) ภาพผู้หญิงเปลือย จึงได้พากันลากเฟรม 

เพือ่หามมุทีถ่กูใจ (อยากด)ู กนัจ้าระหวัน่  กเ็ป็นวธิกีารเรยีนของคนชอบศลิปะ 

ซึ่งคนที่ไม่ได้เรียนสายนี้ ถ้านึกถึงคงอิจฉานิด ๆ ก็ได้ จากประสบการณ์การ

สอนของครูในภาคปฏิบัติดังกล่าว ผมว่าท�าให้ผมเริ่มเรียนรู้และเข้าใจถึงค�าว่า  

“การมอีสิระทีจ่ะคดิ ทีจ่ะมอง ทีจ่ะเลอืก ด้วยมติทิีเ่ป็นมนษุย์ของเราเอง” ท�าให้

เราเข้าใจตัวตนของเรามากขึ้น แต่ถ้าไม่เปิดตัวเองในการรับรู้ ให้กว้างขวางขึ้น 

ก็จะเป็นผู้ที่เห็นอัตตาตนเองสูงส่งเป็น อัตลักษณ์เฉพาะตนอีกรูปแบบหนึ่งก็มี 

บรรยาการเรียนการสอนเขียนภาพนู้ด (Nude) ภาพผู้หญิงเปลือย
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 ในสมัยก่อนใครที่มีฝีมือสูง มั่นใจไม่คิดจะเรียนในแผนกอะไรเลย  

พอจบชัน้ปีที ่3 กมั็กจะตวิฝีไม้ลายมอืกันเพ่ือจะไปสอบเรยีนต่อท่ีมหาวทิยาลัย

ศิลปากร เพราะเชื่อม่ันว่าเป็นแหล่งผลิตศิลปินที่มีชื่อเสียงมีความเป็นสมัย

ใหม่ไม่ติดรูปแบบ อะคาเดม่ี หรือด้านช่างฝีมือแบบเพาะช่าง ซึ่งมีเพ่ือนๆ  

หลายคน ได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนผมและเพื่อนอีกจ�านวน

มากเรยีนต่อสายคร ูปมช. ทีเ่พาะช่างจนส�าเร็จการศกึษาปีท่ี 5 และได้มโีอกาส

ศึกษาต่อที่วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(กศบ.) เอกศิลปศึกษา วิชาโทประวัติศาสตร์ นับเป็นรุ่นที่ 5 ของมหาวิทยาลัย

ได้เปิดมาโดยมีครูอารีย์ สุทธิพันธ์ (ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์พิเศษ อารีย์  

สุทธิพันธ์ ศิลปินแห่งชาติ) เป็นครูผู้สอนและมีครูที่สอนอีกหลายท่าน เช่น  

ครูวิรุณ ตั้งเจริญ ครูวิเชียร วงค์ใหญ่ ครูวินัย โสมดี ครูสุพจน์ โตนวล เป็นต้น 

เป็นครรูุน่ใหม่ไฟทัง้แรง ทัง้กระพรบิ เป็นการเข้าไปเรยีนท้ังสร้างประสบการณ์ 

ความประทับใจ ระคนความตื่นเต้น เร้าใจ แปลกประหลาด เป็นประสบการณ์

ที่ค้นพบอิสระภาพ เมื่อสมัยเรียนที่เพาะช่างแปรเปลี่ยน ท้าทายให้ผมหลุด

จากกรอบความคิดเดิม จากการเขียนรูปโดยอิสระ แต่ติดกรอบในรูปแบบของ 

อะคาเดมี่ มาเจอกรอบที่ไร้ขอบเขตและขีดก�าจัดแรกๆ ไปไม่เป็นเหมือนกัน

ครับ ที่ประทับใจมีอยู่วันหนึ่ง ครูอารีให้เราไปเอาหุ่นมาเขียน พวกเราเขียน

ไปได้ครึ่งวันจนเขียนจะเสร็จอยู่แล้ว เพราะแต่ละคนท่ีสอบเข้าไปเรียนได้ดี

มีฝีมือไม่ธรรมดาทีเดียว เขียนหุ่นปูนเป็นหุ่นปูนพลาสเตอร์ขาวจั๊วกันเลย  

แต่ครูให้หัวหน้าน�ามารวมกันแล้วท�าลายก็เป็นงงกันสิครับ แถมออกค�าสั่ง

ให้เริ่มเขียนใหม่ บ่ายๆ จะมาตรวจให้คะแนน อิสรภาพท่ีมีติดตัวมาของผม  

จมคลองแสนแสบหายจ้อย เพื่อนๆ ขณะนั้นคงยากท่ีจะคาดเดาความรู้สึก  

ต่างก้มหน้าก้มตา ใส่อารมณ์ลงบนภาพวาดกันอย่างฉงน ผมยอมรับว่าต้ังแต่
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เรยีนมาผมวาดภาพนีไ้ม่เสรจ็ ได้แต่ร่างเป็นโครงไว้ แสงเงาไม่ได้ลง เพือ่นๆ แต่ละ

คนกไ็ม่ได้ต่างกนันกั ฝีไม้ลายมือทีต่ดิตวัมาแต่ละคนทิง้สญูสิน้แบบเสยีศนูย์กนั

เป็นแถบๆ แต่พอช่วงบ่ายที่ครูนัดตรวจ ท่านเดินมาพร้อมร้อยย้ิมและควัน

บุหรี่ แล้วครูก็สอนพวกเราว่า “เมื่อไหร่ตกตะกอนแล้วพวกเธอถึงจะเห็นน�้าใส 

น�า้ใสเม่ือไหร่แล้วเธอจะรู”้ ครบัคร ูผมประทบัใจ และสิง่ท่ีครสูอน ผมเหน็และ

ได้น�าค�าสอนของครูมาใช้แล้วครับ (ยกเว้น วิธีที่ครูสอนเพราะมีครูคนเดียวที่

สอนแบบน้ีได้ครับ) และในช่วงความประทับใจอีกช่วงหนึ่งในขณะที่เรียนที่

ประสานมิตร เป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง

เมื่อเกิดเหตุการณ์วันมหาวิปโยค 14 ตุลาคม 2516 ขณะนั้น นิสิต นักศึกษา 

มีการเดินขบวน ผมและเพื่อน ๆ  อาจารย์วสันต์  งามสันติกุล ได้น�าป้ายคัตเอา

ต์คัดค้านเผดจ็การไปตดิตัง้ทีห่อประชมุประสานมิตร ครอูาร ีเหน็ว่าหากปล่อย

ให้นักศึกษาไม่มีทางออกจะยิ่งไปกันใหญ่ ครูได้ให้พวกเรา (ออกอุบายช่วยกัน

สร้างประติมากรรมสมัยใหม่ ไคเนติกอารต์) ขวางไว้หน้าประตู Shop ทาง

เข้าตึกศิลปะ ครูให้ไปเอาแท่งอะลูมิเนียมยาวสัก 2-3 เมตร ของช่างผู้รับเหมา 

ซ่อมตึกมาผูกด้วยเอ็นใส แล้วน�าไปแขวนไว้หากมีนักศึกษาเดินผ่านจะได้โยก 

แท่งอลูมิเนียมแกว่งไปมากระทบกันให้เกิดเคลื่อนไหวและมีเสียงดัง ท�าให้

หันเหความสนใจด้านการเมืองไป ท่านสรุปให้พวกเราฟัง ซึ่งก็เป็นเรื่องจริง

ใครเดินผ่าน (จะต้องผ่านเพื่อเข้า Shop ปฎิบัติงาน) จะต้องมี Action ทุกคน 

ท�าให้รูสึ้กว่าสร้างพลงัการเคลือ่นไหวในรปูแบบศลิปะได้ ภายหลงัผมได้เข้าร่วม 

เป็นหน่ึงในคณะกรรมการจัดท�าหนังสือ “พิธีพระราชทานเพลิงศพวีรชน”  

โดยผมรับหน้าที่ออกแบบปกและจัดอาร์ตเวริค์หนังสือ ด�าเนินการจนเสร็จสิ้น 

เป็นความประทับใจและภูมิใจที่ได้ใช้สิ่งท่ีตนเองเรียนมา ท�าคุณประโยชน์ต่อ

ชาติภูมิในอีกรูปแบบหนึ่งครับ
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ผลงานจัดท�าหนังสือ “พิธีพระราชทานเพลิงศพวีรชน”

โดยรับหน้าที่ออกแบบปกและจัดอาร์ตเวริค์หนังสือ

คณะผู้สัมภาษณ์ : บุคคลต้นแบบทางศิลปะ

 คณบดี : มีหลายท่านนะ ท่านแรกก็คือคุณลุงคิด โกศัลวัฒน์ ซึ่งเป็น 

คุณลุงของผมเอง ท่านต่อมาก็คือครูเฉลิม นาคีรักษ์ ท่านเป็นครูผมตั้งแต่ผม

ไม่ได้เข้าเรยีนทีโ่รงเรยีนเพาะช่างเลย เหน็แต่ภาพวาดประกอบในหนงัสอืเรยีน

และในหนังสือชัยพฤษ์ ในขณะนั้นยังมีโอกาสน�าภาพวาดของท่านมาหัดวาด

เลย ท่านมีความเป็นครูสอนศิลปะทั้งระดับประถม มัธยม อาชีวะ และระดับ 

มอือาชพีจรงิๆ อย่างน้อยๆ ในชวิีตวัยเรยีน ผมได้เรยีนกบัครทูีเ่ป็นระดบัศลิปิน

แห่งชาติ ทั้งระดับอาชีวศึกษาก็คือ ครูเฉลิม นาคีรักษ์ และระดับปริญญาตรี 

คือครู อารี สุทธิพันธ์ และอีกท่านหนึ่งคือ อาจารย์สุจริต หิรัญกูล ซึ่งท่านเป็น

ครูประจ�าชั้นในตอนเรียนอยู่เพาะช่างปี 4-5 และได้เป็นผู้ชักชวนและเลือกให้
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ภาพที่ 1 บุคคลต้นแบบทางศิลปะที่ประทับใจ

ผมมาเป็นครูทีโ่รงเรยีนเพาะช่างเป็นครผููใ้ห้เทคนคิวธิกีารวาดภาพสีน�า้มัน และ

แนวทางการใช้ชวีติของความเป็นครชู่าง และยังมีครูทีเ่ป็นต้นแบบให้กบัผมอีก

หลายท่านครบั เม่ือผมเข้าเป็นนกัเรยีนโรงเรยีนเพาะช่างสิง่หน่ึงท่ีทุกคนถกูปลกู

ฝังก็คือ ต้องยึดเสาหลักทั้ง 6 ต้น ที่อยู่หน้าตึกอ�านวยการโรงเรียนเพาะช่าง  

ซึ่งท่านศาสตราจารย์ประกิต จิตบัวบุศย์ ศิลปินแห่งชาติ อดีตครูใหญ่ โรงเรียน

เพาะช่าง และเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างอาคารทรงไทยประยุกต์โรงเรียนเพาะ

ช่างรุ่นแรกๆ เป็นผู้สร้างและก�าหนดแนวทางของช่างเพื่อยึดถือปฏิบัติ ผมยัง

จดจ�าและน�ามาใช้จนถึงทุกวันนี้  เสาหลักทั้ง 6 ต้น ได้แก่ ต้นที่ 1 ช่างจะต้อง

มีระเบียบ ต้นที่ 2 ช่างจะต้องมีประเพณี ต้นที่ 3 ช่างจะต้องมีหน้าที่ ต้นที่ 4 

ช่างต้องมีสามัคคี ต้นที่ 5 ช่างต้องมีอาวุโส และเสาต้นที่ 6 ช่างต้องมีจิตใจ  

ผมลองมาน่ังทบทวนหลกัการทัง้ 6 ประการ ผมว่าไม่ล้าสมัยเลยแต่เป็นแก่นแท้

ส�าหรบัการอยูร่วมกันของบรรดาช่างทัง้ปวง หากละเลยไปหรอืขาดหายไปบาง

หลักการจะท�าให้ช่างอยู่รวมกันค่อนข้างขาดเอกภาพ ผมขอคารวะชึ่งครูครับ
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คณบดีผู้สัมภาษณ์ : วัยเข้าสู่การบริหาร

 คณบดี : เริ่มจากผมเป็นครูอัตราจ้างอยู่ที่โรงเรียนเพาะช่างเมื่อปี  

พ.ศ. 2518 และสอบบรรจุเป็นครรูุน่แรกของคณะศลิปกรรม เมือ่ปี พ.ศ. 2521 

ในรุ่นเดียวกันก็จะมีผม มีอาจารย์ศรีสวัสดิ์ ศรีศรากร (ปัจจุบัน ข้าราชการ

บ�านาญ) อาจารย์อมร ปรางค์น้อย (ปัจจุบันข้าราชการบ�านาญ) อาจารย์พนม 

พรกุล (ปัจจุบันข้าราชการบ�านาญ) ถ้าไล่เรียงการท�าหน้าที่นอกเหนือจาก

การสอนแล้วได้เร่ิมเรียนรู้จากการมอบหมายของผู้บังคับบัญชาในด้านบริหาร 

โดยเริ่มจากรับหน้าที่เป็นหัวหน้าแผนกพัสดุของคณะศิลปกรรมเมื่อครั้งคณะ

ศิลปกรรมเปิดการเรียน การสอน อยู่ในบริเวณวิทยาลัยเพาะช่าง (ปี พ.ศ.

2524-2525) ร่องรอยเก่าๆ ทีไ่ด้ท�าหน้าทีส่่วนหน่ึง คอืการเขยีนเลขครภุณัฑ์ใน

ส่วนทีค่ณะศลิปกรรมได้รบัมา ยงัปรากฏทีค่รภุณัฑ์รุน่เก่าๆ หากมอียูจ่ะปรากฏ

ตัวหนังสือ ศก. ท�าให้ได้เรียนรู้ระบบพัสดุและการเขียนตัวหนังสือหมายเลข 

ครภุณัฑ์สวยๆ หลงัจากนัน้ได้รับต�าแหน่งหวัหน้าแผนกจติรกรรม หวัหน้าภาค

ศลิปกรรม ก่อนท่ีจะได้มีการย้ายการเรยีน การสอน มาอยูท่ี่ศูนย์กลางการศกึษา

ระดับปริญญาตรีที่คลองหกเมื่อต้นปี พ.ศ. 2535 และเมื่อได้ย้ายมาท่ีคลอง

หกได้รับการแต่งตั้งจากทางคณบดี เสาวนิตย์ แสงวิเชียร ซ่ึงท่านเป็นคณบดี

คณะศิลปกรรม เป็นผู้น�าในการย้ายระบบทั้งระบบการจัดการเรียน การสอน 

สายศลิปกรรมระดบัปรญิญาตรทีีเ่คยฝากการเรยีน การสอนทีเ่พาะช่างมานาน

กว่า 16-17 ปี มาอยูท่ีค่ลองหกแห่งนี ้เดมิทีม่อีาคารอยูแ่ค่ 3 อาคาร คอื อาคาร 

1, 2 และ 3 ส่วนต�าแหน่งบริเวณโดยรอบยังเป็นพื้นที่เปล่ามีหนองน�้าและทุ่ง

หญ้า ต�าแหน่งทีป่ระดษิฐานพระครวิูษณกุรรมยังเป็นสระน�า้เลก็ ๆ  ขอเอ๋ยนาม

อาจารย์รุน่แรกๆ ทีพ่านกัศกึษาคณะศลิปกรรมมาเรยีนมาสอนก่อนใครเพือ่นก็

คือ อาจารย์เสริมศักดิ์ สุขเปี่ยม (ปัจจุบันลาออกจากราชการ เนื่องจากปัญหา
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สุขภาพ) อาจารย์นิยม กองแก้ว (ปัจจุบันประกอบอาชีพส่วนตัว) รศ.วรพงศ์ 

วรชาติอุดมพงศ์ (ปัจจุบันข้าราชการบ�านาญ) และพวกเราส่วนใหญ่ก็ย้ายมา

อยู่ที่คลองหก ทั้งหมด และเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ

อาจารย์รุ่นแรกๆ ที่ย้ายมาคณะศิลปกรรมคลองหก

 เมื่อปี พ.ศ. 2535 ผมได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์เสาวนิตย์ 

แสงวิเชียร ให้เข้ามาท�าหน้าที่ในการบริหารงานโดยได้แต่งตั้งให้ผมด�ารง

ต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และดูแลงานแผนด้วย ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2556 ผู้บริหารที่มาด�ารงต�าแหน่งต่อจากท่านคณบดีเสาวนิตย์ เนื่องจาก

ท่านได้ลาอออกราชการ เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจอันหนักหน่วงในการน�าพา

พวกเราชาวศิลปกรรมย้ายมาอยู่ที่ท�าการแห่งใหม่เสร็จสมบูรณ์ ทางสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคลได้แต่งตั้งคณบดีใหม่ ให้มาบริหารคณะศิลปกรรมโดย

เรียงล�าดับต่อจากท่านคณบดีเสาวนิต ดังน้ี ท่านคณบดีดิเรก มานะพงศ์ 

(รองอธิการบดีและด�ารงต�าแหน่งคณบดีอีกต�าแหน่ง ท่านคณบดีสมทรง  

สีตะลายัน และท่านคณบดีอัศนีย์ ชูอรุณ ซึ่งผู้บริหารแต่ท่านได้ให้ความไว้
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วางใจ ให้ผมดูแลต�าแหน่งงานวิจัยและพัฒนา และดูแลงานแผนเป็นเวลา

ติดต่อกันร่วม 12 ปี ผมได้รับประสบการณ์จากการท�าหน้าที่บริหารด้านนี้

มา เป็นช่วงเวลาท่ีผมมีความสุขมากเลยครับ ได้เรียนรู้จากอดีตคณบดีและ 

ผูบ้รหิารทกุระดบัตลอดจนบุคลากรคณะศิลปกรรม มส่ีวนร่วมของการท�าแผน

พฒันาคณะศลิปกรรมมาตัง้แต่แผนระยะยาว 15 ปี แผนระยะกลาง 4-5 ปี และ

แผนในแต่ละปี เห็นแนวทางของการพัฒนาของคณะมาอย่างต่อเนื่อง แนวคิด

ที่ผมได้รับจากอดีตคณบดีแต่ละท่าน เช่น “เราจะให้ทุกคนเห็นเหมือนเรานั้น

เป็นไปไม่ได้ แต่เราต้องท�าในเชิงที่เราเห็นให้คนส่วนใหญ่เห็นก่อน” 

 “การขออาคารสิ่งก่อสร้างใหญ่	ๆ	ขอปีนี้อีก	4-5	ปี	 ถึงจะได้ใช้แต่ก็ 

ไม่สมบูรณ์ต้องวางแผนการขอครุภัณฑ์ประกอบในแต่ละปีให้สอดคล้องกับ

แผนงาน”	

	 “วัสดุ	ครุภัณฑ์คงเหลือ	เมื่อสะสมไว้มาก	ๆ 	ต้องรู้จักจ่ายออกเสียบ้าง

จะได้เบาตัว”

	 “งานทุกงานต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา	ต้องดูแลให้เขามีความสุข”

	 “การท�างานต้องท�าตามหน้าที่ต้องมีหลักการมีระบบและถูกต้อง”	

 ยงัมอีืน่ๆ อกีมากมายแต่ทีผ่มน�ามาประยุกต์ใช้เท่าท่ีจะจ�าได้และผมขอ 

กราบขอบพระคณุอดตีคณาจารย์ทกุท่านทีไ่ด้ร่วมสร้างสรรค์ และพฒันาคณะ

ศิลปกรรมให้เจริญรุ่งเรืองดังปรากฏ เป็นเชิงประจักษ์ให้เห็นดังเช่นปัจจุบันนี้

ครับ

 ถ ้าให้ผมสรุปช่วงชีวิตตลอดระยะเวลาตั้งแต่วัยเด็ก วัยเรียน  

วัยท�างาน มักเป็นช่วงระยะเวลาของรอยต่อปรากฏการเปลี่ยนใหม่ๆ เสมอ 

ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเด็กต่างจังหวัด เข้ามาเรียนมัธยมในกรุงเทพ เรียน

สายอาชีพศิลปหัตถกรรมสายครู จากรั้วโรงเรียนเพาะช่างเป็นวิทยาลัยเพาะ

ช่าง สู่รั้วมหาวิทยาลัยจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัย
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ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เกิดเหตุการณ์วันมหาวิปโยค 14 ตุลาคม 

2516 เป็นครูเพาะช่างบรรจุเป็นครูคณะศิลปกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานนามใหม่เป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จนมี 

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 การเป็นผูบ้รหิารในช่วงรอยต่อระหว่างการเป็นคณบด ีคณะศลิปกรรม 

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ีและคณบดศิีลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นับเป็นช่วงชีวิตของการรับราชการครูที่ให้คุณค่า

กับชีวิตของเด็กต่างจังหวัดอย่างผมมากเลยครับ 

 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ผมได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะ

ศิลปกรรม สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล สบืแทนท่านคณบด ีรองศาสตราจารย์ 

อัศนีย์ ชูอรุณ (ราชบัณฑิต) ซ่ึงท่านด�ารงต�าแหน่งคณบดีมา 8 ปี 2 สมัย  

ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.น�ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ซึ่งท่านด�ารง

ต�าแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในขณะนั้น ได้มีค�าสั่งให้ผม

ด�ารงต�าแหน่งคณบดคีณะศิลปกรรมแทน ท่านได้เรยีกผมให้เข้าพบพร้อมมอบ

นโยบายการบรหิารงานโดยท่านชีแ้จงเพียงว่าทางสถาบนัจะเป็นผูม้อบนโยบาย

เป็นภาพรวมใหญ่ ขอให้คณบดปีฏบิตัติามแต่จะไม่เข้าไปล้วงลกึการบรหิารงาน

บคุคล ให้เปน็หน้าทีข่องคณบดีไปบรหิารจดัการเอง มอีะไรทีต่ดิขดัให้แจ้งทาง

สถาบนัทราบเพือ่ร่วมกนัด�าเนนิการ และท่านได้ให้แนวคดิเพือ่การเตรยีมความ

พร้อมในการยกร่าง พ.ร.บ. ปรับเปลี่ยนจากสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย ซึ่งการ

ด�าเนนิการดงักล่าวกไ็ด้มกีระบวนการอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2547-2548-2549 

การยกร่างจงึส�าเรจ็เป็นรปูเป็นร่างมี พ.ร.บ. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

ม ี1 พ.ร.บ. แต่ร่วมกลุม่สถาบันการศึกษาออกเป็น 9 มหาวทิยาลยั หนึง่ในนัน้ก็

คอื มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุ ีซ่ึงกระบวนการต่าง ๆ  ต้องเป็นไป

ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย ท�าให้ต�าแหน่งคณบดีทุกคณะที่เกิดจากการแต่งตั้ง
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ต้องส้ินสุดลง ต้องเข้ากระบวนการสรรหา โดยคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล ซึง่ผมกไ็ด้มโีอกาสเป็นกรรมการสภาโดยต�าแหน่งจากครัง้

ที่เป็นสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อยังไม่มีสภามหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง 

จงึต้องอาศยัสภาเดมิเป็นคณะกรรมการด�าเนนิการเพือ่ให้เป็นไปตามข้อบงัคบั 

ซึ่งขณะนั้นเป็นการรวมเอาสองหน่วยงาน คือ คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์  

กับคณะศิลปกรรมมารวมกันโดยใช้ชื่อเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตาม พ.ร.บ. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ก�าหนดไว้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลง

องค์กรครัง้ใหญ่อกีครัง้หนึง่ สิง่ทีเ่ป็นประสบการณ์ในชวีติรบัราชการคอืผมได้มี

โอกาสลงคะแนนเสยีงในฐานะกรรมการสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

เลือกผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และทุกระดับเป็น

กรรมการผูเ้ลอืกและเป็นผูท้ีถ่กูคณะกรรมการเลอืกเพ่ือให้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ด้วย จึงเป็นเร่ืองท่ีผมมีช่วงวัยที่เป็นห้วงเวลาของการ

ปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ สถาบันการศึกษาที่พัฒนาตนเองจากสถาบันการศึกษา

ด้านอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัย

 ในระยะเวลาของการเป็นคณะศิลปกรรมภายใต้ช่ือเริม่ต้นจากวทิยาลยั

เทคโนโลยแีละอาชวีศึกษา ได้รบัพระราชทานนามและตราสญัลกัษณ์ใหม่เป็น

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีรายนามผู้บริหาร ต�าแหน่งคณบดี ดังนี้

 1. อาจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ (ศิลปินแห่งชาติ) ผู้อ�านวยการวิทยาลัย

เพาะช่างและคณบดีคณะศิลปกรรม

 2. อาจารย์เจนจิตต์ กุณฑลบุตร (ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเพาะช่างและ

คณบดีคณะศิลปกรรม)

 3. อาจารย์บรรจบ พลาวงศ์ (ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเพาะช่างและ

คณบดีคณะศิลปกรรม)
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 4. อาจารย์สนิท บษุปฤกษ์ (ผูอ้�านวยการวทิยาลยัเพาะช่างและคณบดี

คณะศิลปกรรม)

 5. รองศาสตราจารย์เสาวนิตย์ แสงวิเชียร (คณบดีคณะศิลปกรรม)

 6. อาจารย์ดิเรก มานะพงค์ (รองอธิการบดีและคณะศิลปกรรม) 

 7. รองศาสตราจารย์สมทรง สีตะลายัณ (คณบดีคณะศิลปกรรม)

 8. รองศาสตราจารย์อศันย์ี ชอูรณุ (ราชบัณฑติ คณบดคีณะศลิปกรรม) 

 9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา เหมวงษา (คณบดีคณะศิลปกรรม พ.ศ. 

2547-2550) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา เหมวงษา ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ 2 วาระ พ.ศ. 2550-2558 ) 

คณะผู้สัมภาษณ์ : ช่วงระยะรอยต่อท่านมีการบริหารอย่างไร

 คณบดี : ผมต้องขอออกตัวก่อนที่ผมไม่ได้คาดคิดมาก่อนท่ีจะได้

เติบโตมาเป็นผู้บริหาร เพียงแต่ได้เคยตั้งเป้าหมายของการรับราชการเอาไว้

ว่าชาตินี้ขอให้ได้เป็นข้าราชการชั้นเอก ซี 8 ก็ถือว่าประสบความส�าเร็จกับ

การรับราชการแล้ว ส่วนต�าแหน่งบริหารก็เคยคิดเอาไว้ว่าสูงสุดคงประมาณ

เป็นรองของต�าแหน่งบริหารก็ถือว่าท่ีสุดยอดของชีวิตการรับราชการแล้ว  

ผมลองมาทบทวนดูว่าผมมาอยู่ในต�าแหน่งหน้าที่การบริหารได้อย่างไร ก็ควร

จะมีอยู่ค�าตอบหลักๆ ก็คือ เป็นอาจารย์สอบและบรรจุเป็นรุ่นแรกของคณะ

ศิลปกรรม อายุอาวุโสเกือบจะสูงสุดก็คงเป็นเหตุปัจจัยหลักๆ ครับ ส่วนความ

รู้ความสามารถก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักเพียงแต่ตอนเป็นรองฝ่ายวิจัยและ

พฒันาและได้ดแูลฝ่ายแผน ได้มโีอกาสเสนอแนวคิดการพฒันาคณะศลิปกรรม

ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี ร่วมกับคณะผู้บริหารรุ่นแล้วรุ ่นเล่าเห็นการ

พัฒนาการคณะศิลปกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาสู่การเป็นคณบดี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคนแรก ถ้าจะ
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ถามผมมีแนวคิดในการบริหารเช่นไร แรกเริ่มผมได้เรียนปรึกษาครูบาอาจารย ์

ที่ผมเคารพรักตลอดจนอดีตคณบดี ว่าผมจะบริหารงานอย่างไรถึงจะน�าพา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ไปให้ตลอดรอดฝั่ง ไม่ล่มจมกลางทางเสียก่อน ก็ได้ 

ข้อเสนอแนะดีๆ ในหลายๆ ประเดน็ แต่ถงึทีส่ดุประสบการณ์การคิดนอกกรอบ

และอสิรภาพในเชงิสร้างสรรค์ ท�าให้ผมเลอืกมมุมองการบรหิารคณะศิลปกรรม

ศาสตร์ว่า “ทฤษฎีปลา 2 น�้า” คือ ปลาน�้าจืดและปลาน�้าเค็มหากจะว่ายน�้า 

ขั้นต้นน�้าหรือปลายน�้าน�้าจืดและน�้าเค็มที่มาบรรจบกันบริเวณนั้นเขาเรียกว่า

น�า้กร่อย เราควรจะให้พืน้ทีค่ณะศลิปกรรมศาสตร์ เป็นพืน้ทีน่�า้กร่อยให้มรีะยะ

พื้นที่เพื่อให้ปลาทั้ง 2 น�้าว่ายมาพบกันก่อน ซึ่งตลอดระยะเวลาบริหารงานมา 

2 วาระ 8 ปี ผมคิดว่าท�าได้พอสมควรตามสภาวะกาลที่ท�าได้ หากจะถามว่า

ผมบริหารตามทฤษฎีส�าเร็จหรือไม่ ผมยังไม่กล้าพอที่จะพูดด้วยความรู้สึกของ

ผมเอง เพราะการบรหิารงานมนัเป็นพลวตัรทีไ่ม่หยดุน่ิงเหมือนกระแสน�า้จดืกับ

น�า้เคม็หากน�า้จดืน้อยน�า้เค็มก็เข้ามาในน�า้กร่อยเยอะหากน�า้เคม็น้อยน�า้จดืกม็ี

ระยะเข้าสูเ่ขตน�า้กร่อยมากมนักเ็ป็นเช่นนี ้เราควรดแูลปลาทีอ่ยูใ่นเขตน�า้กร่อย

ให้ว่ายหาอาหารใช้ชวีติอย่างเป็นปกตสิขุ พยายามอย่าให้ผลกระทบจากน�า้จดื

และน�้าเค็มจนขาดสมดุลครับ

 ส่วนมากผมมักจะน�าประสบการณ์ด้วยศลิปะมาใช้ในการบรหิาร เช่น 

ผมจะพูดคุยกับเพื่อนๆ อาจารย์เสมอว่า ผมเป็นคนชอบสีเทาเพราะสีเทาเป็น

พื้นที่ที่ทุกสีทุกวรรณะไม่มีร้อนหรือเย็นวางลงบนพื้นท่ีสีเทาจะดูสวยเสมอ

หรือเวลาบริหารงานผมก็จะใช้ทฤษฏีการจัดองค์ประกอบในทางศิลปะมาใช ้

เหมือนผมก�าลังสร้างสรรค์งานศิลปะลงบนเฟรม 1 ชิ้น มีคน มีงาน เสมือน

ส่วนประกอบของงานศิลปะ หากจัดองค์ประกอบลงตัวเกิดความกลมกลืน 

งานต่างๆ ก็ลื่นไหลสวยงามมีความสุข หากแสดงข้อขัดแย้งเราก็ต้องมองว่า 

ภาพทีส่ร้างสรรค์ไม่สามารถท�าให้สวยงามสมบรูณ์แบบในทุกจดุ ผลงานศลิปะที่
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สมบรูณ์แบบต้องมท้ัีงจุดเด่น จุดรอง จุดด้อย แต่เม่ือโดยรวมแล้วลงตัวสมบรูณ์

แบบสวยงามอย่างกลมกลืนจะถูกหรือผิดผมก็ไม่สามารถตอบได้ครับ

คณะผู้สัมภาษณ์  :  วัฒนธรรมองค์กรรองคณะศิลปกรรมศาสตร์

 คณบดี : ผมคงตอบค�าถามได้ค่อนข้างล�าบาก เพราะค�าว่าวัฒนธรรม

เป็นเรื่องของการพัฒนาการ การใช้วิถีชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในองค์กรจน

เป็นวิธีปฏิบัติในรูปแบบที่ถือปฏิบัติต่อกัน แต่สิ่งที่ผมรับรู้และรู้สึกได้ ก็คือ  

การอยู่ร่วมกันฉันท์ญาติมิตร ฉันท์พี่น้อง ระบบครอบครัวแบบภาพยนตร์ไทย  

มคีรบทกุรสชาตผิมว่า “ดอกไม้หลากหลายสายพนัธ์ุเวลาออกดอกหลากหลาย

ทั้งรูปทรงและสีสันผมว่ามันดูสดสวย งดงามกว่าดอกไม้แห้งหลากสีที่ปักใน

แจกันนะ

คณะผู้สัมภาษณ์ : แนวคิดที่คณบดีจะฝากไว้ให้กับคนรุ่นหลัง

 คณบดี : ดอกไม้หลากลายสายพันธุ์ ปลาท้ังน�้าจืดและน�้าเค็มก็ม ี

หลากหลายสายพนัธุ ์แต่ละสายพนัธุม์นัมีอตัลกัษณ์เฉพาะสายพนัธ์ หากต้องอยู่

ในเขตพื้นที่จ�าเพาะ สิ่งแรกก็คือต้องปรบัเพือ่ให้อยู่ในพื้นที่สิ่งแวดล้อมจ�าเพาะ

ให้ได้  ถงึแม้ต้องใช้เวลาอาจจะออกดอกออกผลช้าไปบ้าง หรอืไม่ชนิกบัน�า้ใหม่

ทีเ่ข้าไปอยูบ้่างแต่เมือ่ปรบัตวัได้ กจ็ะยงัคงเป็นสายพันธุข์องตวัเอง ผมจะไม่เหน็

ด้วยอย่างยิง่ทีจ่ะต้องเปลีย่นสายพนัธ์ุทีห่ลากหลาย ให้มสีายพนัธ์เดยีว แต่สิง่ที่

ผมต้องการเห็น คือความหลากหลายที่เบิกบานสดชื่นตามสายพันธุ์ แล้วความ

งดงามก็จะบังเกิดขึ้นในท้องทุ่งที่เรียกว่าทุ่งศิลปกรรมศาสตร์ครับ

 สุดท้ายไม่มีผู ้บริหารท่านใดเม่ือต้องรับผิดชอบองค์กรแล้ว ท่าน 

มุง่มัน่สร้างสรรค์ความเจรญิมาสูอ่งค์กรทกุคน แต่ค�าต�าหนติชิมกม็กัจะเป็นเงา
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ติดตามมาเสมอ “ดูละครแล้วเราต้องต้องย้อนดูตัวตนเราเองก่อนเสมอ” ไม่มี

ใครทีด่อีย่างสมบรูณ์แน่นอน ผมมกัจะสรปุหากต้องพดูคยุกบัพวกเราหลายคน 

เสมอว่า” “ใครจะว่าจะติชมหรือให้ผมเป็นอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการให้ผม

เป็นตามนี้เขาต้องการให้เป็นแต่ผมรู้จักตัวตนที่ผมเป็นอยู่ทุกปัจจุขณะสติ”

บรรยากาศขณะสัมภาษณ์

เป็นบรรยากาศที่คณะผู้สัมภาษณ์ได้เห็นท่านคณบดีมีความสุข สดใส 

กว่าทุกครั้งและท่านได้เสนอข้อคิดให้พวกเราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคือดอกไม้หลากหลาย

สายพันธุ์เวลาออกดอกหลากหลายทั้งรูปทรงและ

สีสันดูสดสวยงดงามกว่าดอกไม้แห้งหลากสี




